

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến năm 2030

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do đó an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm và vi phạm được kiềm chế, tạo môi trường an toàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, giữ vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Từ năm 2021, Bộ Công an có chủ trương xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” với Bộ tiêu chí tạm thời gồm 22 tiêu chí thuộc 07 nhóm. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức triển khai thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. Qua một năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, công tác bảo đảm an ninh quốc gia trên địa bàn các phường được giữ vững ổn định; tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, các vụ việc vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm luôn được giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để tồn đọng kéo dài. Chất lượng hiệu quả các mặt công tác của Công an phường được nâng lên, hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đối chiếu với Bộ tiêu chí tạm thời của Bộ Công an, hiện nay Công an 05 phường của thành phố Lạng Sơn đạt từ 15 - 18/22 tiêu chí.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn: Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội có thời điểm còn diễn biến phức tạp; công tác nắm, dự báo tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng của Công an phường có mặt còn hạn chế; cơ sở vật chất, nhất là về diện tích xây dựng trụ sở làm việc của Công an phường chưa bảo đảm diện tích tối thiểu 500m², chưa đúng mẫu thiết kế theo quy định; trang thiết bị, công cụ hỗ trợ tuy đã được trang bị nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quy hoạch, quản lý đô thị còn hạn chế; ý thức giữ gìn trật tự, vệ sinh, môi trường của một bộ phận nhân dân còn chưa cao, chưa đảm bảo về văn minh đô thị, còn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, đặt biển quảng cáo sai quy định...

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế nêu trên là do: Nhận thức của một số cơ quan, đơn vị đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh chưa đầy đủ, sâu sắc, thống nhất; sự lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được thường xuyên, quyết liệt, chưa phát huy được vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; hoạt động của các loại tội phạm ngày càng tinh vi; trình độ, năng lực một số cán bộ, chiến sĩ Công an phường chưa đáp ứng yêu cầu; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế...

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về *đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới*; Công văn số 1116-CV/ĐUCA, ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc *quan tâm, tạo điều kiện, thống nhất phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị*; Nghị quyết số 81-NQ/TU, ngày 06/7/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về *điều chỉnh địa giới hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn*. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị giai đoạn 2023 - 2027, định hướng đến năm 2030” như sau:

I. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

- Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, hiệu lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đoàn kết của toàn dân tham gia xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

- Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” là quyết tâm chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm tăng cường đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng đô thị văn minh trong xu thế phát triển mới của tỉnh.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng lực lượng Công an phường chính quy, tinh nhuệ.

2. Mục tiêu

- Đến hết năm 2023, xây dựng Công an phường Chi Lăng đạt các tiêu chí về “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

- Đến hết năm 2027, hoàn thành xây dựng 05 Công an phường đạt các tiêu chí về “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

- Đến hết năm 2030, hoàn thành xây dựng 100% Công an phường trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (bao gồm các phường sau khi mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn).

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh

- Tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng văn minh đô thị.

- Tập trung xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị ở các phường trong sạch, vững mạnh, tổ chức chặt chẽ, khoa học, đồng bộ, thống nhất, có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, phương thức lãnh đạo phù hợp, hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an phường có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có tác phong chính quy, chuyên nghiệp, năng lực thực tiễn, sáng tạo, linh hoạt và tri thức hiện đại, ngang tầm nhiệm vụ.

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền phường với công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng đô thị văn minh, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

2. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và công tác cải cách hành chính

- Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn các hoạt động phá rối an ninh, bạo loạn, khủng bố; làm tốt công tác bảo đảm an ninh tôn giáo, dân tộc; tham mưu giải quyết các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm

nóng” về an ninh, trật tự; không để các tổ chức bất hợp pháp, tà đạo xâm nhập vào địa bàn; chủ động nắm tình hình việc thực hiện các dự án để tham mưu các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự.

- Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, dân tộc. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Duy trì thực hiện đảm bảo lộ trình Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân và Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

- Duy trì thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, quản lý chặt chẽ các “hệ, loại đối tượng”; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đạt chỉ tiêu hằng năm theo quy định của Bộ Công an. Tổ chức nghiêm túc công tác trực ban, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác dân vận, công tác hòa giải ở cơ sở.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản và thuận tiện; kịp thời phát hiện và đề xuất xử lý các quy định chồng chéo, mâu thuẫn, hết hiệu lực, không còn phù hợp hoặc những vấn đề mới phát sinh trong tổ chức thi hành pháp luật để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, nhất là những bộ phận, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính với người dân; giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của người dân về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an phường; lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an phường.

3. Xây dựng lực lượng Công an phường chính quy, tinh nhuệ

- Xây dựng lực lượng Công an phường đúng mô hình, tổ chức, đủ biên chế và lãnh đạo, chỉ huy, triển khai các tổ công tác bảo đảm theo đúng quy định.

- Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an phường có kiến thức toàn diện, tận tụy với công việc, gắn bó với nhân dân, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định và thực hiện quy tắc ứng xử của Công an nhân dân.

- Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ Công an phường bảo đảm về tiêu chuẩn chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và lý luận chính trị, trọng tâm là công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ.

4. Bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, rà soát, xây dựng, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ hoạt động của Công an phường bảo đảm các tiêu chí của “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

5. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể

- Thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị; xây dựng, phát huy có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, các mô hình “Dân vận khéo”; duy trì thực hiện tốt việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Kiên quyết làm giảm các điều kiện và nguy cơ phát sinh tội phạm ngay từ cơ sở, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, có những đóng góp thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân tại địa phương.

- Thực hiện tốt chế độ, chính sách, thường xuyên chăm lo xây dựng, kiện toàn lực lượng Bảo vệ dân phố, Đội dân phòng đủ biên chế, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định; làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở.

- Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, có biện pháp thích hợp để nhân dân kiểm tra, giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, chính quyền và xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” để cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết trên địa bàn tỉnh.

2. Thành ủy Lạng Sơn căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết.


Các huyện ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh tích cực tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên; kịp thời thông tin, phản ánh tình hình, kết quả thực hiện tại các cơ quan, đơn vị.

4. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên

chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”; tiếp tục tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lồng ghép nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động.

5. Đảng ủy Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến đến chi bộ. 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng (*báo cáo*),
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Đảng ủy Công an Trung ương,
- Các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng tỉnh, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Nguyễn Quốc Đoàn